



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๑๓๑,๒๗๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสียงเพิ่มตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม

หนุนผู้ทรงคุณวุฒิอ่านงาน-คาคา-2ปีได้รุ่นแรก

● เผยปัจจุบันอาจารย์ทำงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการน้อย เล็งปลดล็อกผู้อ่านผลงานวิชาการทำงานรับใช้สังคม ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมมาอ่านงานวิชาการ หวังเพิ่มตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม คาคา 1-2 ปี น่าจะได้ตำแหน่งทางวิชาการรุ่นแรก

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกล่าวว่า จากการประชุมวิชาการ ทปอ.ประจำปี 2557 เรื่องผลงานวิชาการรับใช้สังคม : แนวทางสนับสนุน กรอบรูปแบบ/มาตรฐานเอกสาร แนวทางการประเมินและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนั้นพบว่าปัจจุบันการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจตำแหน่ง ศาสตราจารย์สายวิจัย มีกฎเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน และมีศาสตราจารย์สายนี้จำนวนมาก แต่ในส่วนของอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจที่ 3 และ 4 ยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ก.พ.อ. จึงมีประกาศ ก.พ.อ.ฉบับที่ 9 เมื่อเดือนมีนาคม 2556 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ซึ่งเป็นสายรับใช้สังคม และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานเอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพื่อขอ กำหนดการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยมี ร.ศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน

“ปัจจุบันการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจตำแหน่ง ศาสตราจารย์สายวิจัย มีกฎเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งที่ชัดเจน และมีศาสตราจารย์สายนี้จำนวนมาก แต่ในส่วนของอาจารย์และบุคลากรที่ทำงานพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามพันธกิจที่ 3 และ 4 ยังไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การเพิ่มตำแหน่งจะช่วยให้มีนักวิชาการเพิ่มขึ้นได้” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม หลังการประชุม ก.พ.อ.แล้วกลับยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม เนื่องจากเรื่องผลงานวิชาการรับใช้สังคมเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีแนวปฏิบัติ อีกทั้งไม่มีผู้อ่านผลงานวิชาการ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลดล็อกสำหรับผลงานวิชาการรุ่นแรก คณะกรรมการพัฒนารูปแบบฯ จึงเสนอให้ผู้อ่านผลงานวิชาการมาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนที่ทำงานด้านนั้นที่เป็นที่ยอมรับมาเป็นผู้อ่านผลงาน อาทิ หากเป็นผลงานรับใช้สังคมเรื่องเกี่ยวกับครูข้างถนนเด็กเร่ร่อน ผู้ทรงคุณวุฒิที่อาจจะเชิญมาอ่านผลงาน เช่น นายวัลลภ ตังคณานุก์ หรือ ครูหุ่ย เป็นต้น ทั้งนี้ ทปอ.ได้จัดการประชุมวิชาการผลงานวิชาการรับใช้สังคม โดยเชิญตัวแทนอาจารย์จากทุกมหาวิทยาลัยรวมกว่า 300 คน ซึ่งทำงานวิจัยกับชุมชน และคาดหวังให้ทั้ง 300 คนนี้นำข้อมูลต่างๆ ไปกระจายให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยตนเองรับทราบและเตรียมข้อมูลเพื่อเสนอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคาดว่าจะภายใน 1-2 ปี จะได้ ผศ.รุ่นแรก

